



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับประจำวันที 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## น.ศ.ปริญญาโทเพื่อ-แต่ขาดแคลนอาจารย์ คอลัมน์ ข่าวดู โดย สายสะพาย

ได้รับจดหมายจากผู้ที่ใช้ชื่อว่า คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งทางภาคเหนือตอนล่างเกี่ยวกับการรับนักศึกษาปริญญาโทจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับปริมาณอาจารย์ที่ปรึกษาและไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่ระบุว่า "อาจารย์ประจำ 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจำที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน"

แต่ปรากฏว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้ (หรืออาจมีอีกหลายแห่ง) มีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) หลายสาขาวิชาเอก เช่น สาขาหลักสูตรและการสอน สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา และสาขาบริหารการศึกษา โดยเฉพาะสาขาบริหารการศึกษาที่เปิดรับมา 2 ห้อง ประมาณ 100 คน แต่มีอาจารย์ประจำที่จบปริญญาเอก 2 คนเท่านั้น

ในการจัดการเรียนการสอนพออยู่ไปได้โดยอาศัยเชิญบุคคลภายนอกมาช่วยสอน แต่มีปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพราะนักศึกษา 100 คนต่ออาจารย์ประจำ 2 คน

ดังนั้น อาจารย์ 1 คน จึงต้องดูแลนักศึกษารวม 50 คน ทั้งๆ ที่มาตรฐานของกระทรวงศึกษากำหนดเต็มที่ต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อให้การจัดการศึกษามีมาตรฐาน

เมื่ออาจารย์ 1 คน ต้องรับผิดชอบดูแลนักศึกษาตั้ง 50 คน นักศึกษาต้องรอกันเป็นเดือนๆ เพื่อรอให้อาจารย์ส่งงานคืนมา แต่ที่แย่มากๆ คือ อาจารย์ที่ปรึกษาแทบไม่ได้อ่านหรือให้คำแนะนำใดๆ มาเลย เพราะคงอ่านไม่ทัน เพียงเซ็นชื่ออนุมัติให้นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์

ผลคือ นักศึกษาถูกคณะกรรมการสอบยาใหญ่เป็นผุ่ยผง และต้องรื้อกันใหม่ทั้งเล่มแทบทุกคน เสียเงินเสียเวลา และเสียความรู้สึกต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

กรณีอย่างนี้จะส่งผลอย่างไรต่อมาตรฐานการศึกษา ไม่ทราบว่ามีมหาวิทยาลัยอื่นๆ จะมีเรื่องแบบนี้หรือไม่ สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.) ประเมินกันอย่างไร ใช้มาตรฐานอะไร

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ ประธานที่ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ว่า เห็นด้วยกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะเปิดสายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการเปิดสอนที่ไม่มีมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา กรณีนี้จะว่าอย่างไร จะทำกันอย่างไร

ปัญหาเก่ายังแก้ไม่ตก มหาวิทยาลัยแห่งนี้กำลังประกาศเปิดรับรุ่นใหม่เข้ามาอีก อธิการบดีก็รู้ปัญหาแต่วางเฉยเพราะผลการประเมินของ สมอ.บอกวามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้ดีเด่น จนขึ้นป้ายใหญ่โตหน้ามหาวิทยาลัย

เรื่องนี้ครูวิจิตร ศรีสอาด ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เข้มข้นกว่าวิทยาลัยศรีโสภณสักนิดนะครับ (ฮา)

หน้า 26